



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักอำนวยการ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๑ ภายใน ๑๑๘๐

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๓๔๖๕

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน เลขาธิการองค์การหลัก รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการ กศน. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการภาค ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ศึกษาธิการจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒๘ ราย รายละเอียดตามประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า บัดนี้ การดำเนินการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค) ได้เสร็จสิ้นแล้ว อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือกฯ จำนวน ๑๔ ราย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมิ่งคลาสิกเซก ชั้น ๙ และทางเว็บไซต์ www.moe.go.th และ <http://ops.sueksa.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒๘ ราย รายละเอียดตามประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ได้เสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย และไม่มีกรณีข้อยกเว้น จำนวน ๑๔ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด ตามที่กำหนด

กรณีที่ต้องตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด หรือหากมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะหมดสิทธิหรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ และต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วย กรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์จังหวัด

(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นาย เดช ศิรินาม	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒	นาย สมาน บุตศรี	รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓	นาย ชาตรี ประมมงคล	รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔	นาย ลือชัย ชูนาคา	รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๕	นาย ปราโมทย์ เกี้ยวพันธ์	รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๖	นาย มนูญ บุญชูวงศ์	รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๗	นาย สุวิทย์ ศรีฉาย	รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๘	ว่าที่ ร.ต. เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน	รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๙	นาย สิทธิพงษ์ พงศ์อาภรณ์	รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐	นาย รณชัย ทัดช่อม่วง	รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๑	นาง ยุพิน บัวคอม	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒	นาย รัชพร วรรณคำ	รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๓	นาย ชูสิน วรรณเดช	รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๔	นาย ศิริเศรษฐ์ ศรีกอก	รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

